

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 164 (1/2563) วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยยกเลิกระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 พ.ศ. ...	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 พ.ศ. ...	รับทราบ นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม ระเบียบแล้ว
4.2	การพิจารณา “ร่าง” ประกาศอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ประจำวิทยาลัย การพยาบาล สาย สนับสนุน	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบปรับแก้ไขจาก “ค่าความเสียง 3,000 บาท/เดือน” เป็น “ค่าตอบแทนพิเศษ 3,000 บาท/เดือน” โดย คงอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 16,500 บาท/เดือน ให้เท่ากันกับหน่วยงาน อื่น ๆ	รับทราบ
4.3	แผนการคืนเงินยืม มหาวิทยาลัยของวังจันทร์ ริเวอร์วิว และวิทยาลัยการ พยาบาล	สภามหาวิทยาลัยรับทราบแผนการคืนเงินยืม ของวิทยาลัยการพยาบาล และวังจันทร์ ริเวอร์วิว โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการ พิจารณาดำเนินการต่อไป	รับทราบ
5.1	การพิจารณาแต่งตั้งรักษา ราชการแทนอธิการบดี	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ เป็นรักษา ราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 โดยให้รักษาราชการแทน อธิการบดีไม่เกิน 180 วัน	รับทราบ นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม คำสั่งแต่งตั้งแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.2	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้ 1. “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการ ดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการและพัฒนา ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ให้ดำเนินการ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ โดย ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อีกครั้ง 2. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่า บำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 3. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่า บำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 4. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุง การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. .... ตามที่เสนอ 5. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุง การศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ... ตามที่เสนอ 6. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องอัตราค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สาย สนับสนุน พ.ศ. ... ตามที่เสนอ	รับทราบ นายกสภ มหาวิทยาลัยลงนาม แล้ว สำหรับ “ร่าง” ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการ บริหารและการ ดำเนินงานของ วิทยาลัยการจัดการ และพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... จะนำเสนอ สภ มหาวิทยาลัยต่อไป
5.3	การพิจารณา กรอบ โครงสร้างบุคลากรวิทยาลัย การพยาบาล	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบปรับแก้ไข กรอบโครงสร้างบุคลากรวิทยาลัยการ พยาบาลตามที่เสนอ	รับทราบ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.4	การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร สมอ. 08 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร สมอ. 08 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และเสนอกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบต่อไป	รับทราบ โดยจะ นำเสนอกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมให้ความ เห็นชอบต่อไป
5.5	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติและ วิธีการสรรหานายกสภา มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ชะลอการ พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติและ วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. .... และ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... โดยประธานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรายงานผลต่อสภา มหาวิทยาลัยต่อไป	รับทราบ โดย ประธานสภา คณาจารย์ ได้ นำเสนอรายงานความ คืบหน้าในการประชุม ครั้งที่ 165 (2/2563)
5.6	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติและ วิธีการสรรหากรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ชะลอการ พิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติและ วิธีการสรรหากรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... โดยประธานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรายงานผลต่อสภา มหาวิทยาลัยต่อไป	รับทราบ
5.7	การพิจารณาจัดทำหนังสือ สอบถามความคืบหน้าการ ทบทวนการเสนอขอ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยรับทราบการจัดทำหนังสือ ทวงถามไปยังปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอ ทราบความคืบหน้าการทบทวนการเสนอขอ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 และไม่เห็นด้วยกับการส่งเรื่อง ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการศึกษา ของรัฐสภา	รับทราบ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.8	การพิจารณาผู้ลงนามในหนังสือเรื่องขอส่งเอกสารการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพิ่มเติม	สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ รักษาการแทนอธิการบดี ลงนามในหนังสือขอส่งเอกสารการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพิ่มเติม ไปยัง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	รับทราบ โดยได้ส่งเรื่องไปยัง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว